

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố trình kỳ họp thứ Mười lăm Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; theo sự phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Pháp chế HĐND Thành phố đã chủ trì thẩm tra các báo cáo của UBND Thành phố về: Tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 và một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021 (trên lĩnh vực nội chính); công tác tiếp công dân, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác thanh tra, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống buôn lậu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; các báo cáo của Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND và Chi cục THADS Thành phố trình kỳ họp thứ Mười lăm. Sau đây là kết quả thẩm tra của Ban:

I. CÁC BÁO CÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

1. Kết quả đạt được trong năm 2020

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo và đánh giá của UBND Thành phố về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực thực thi pháp luật trong năm 2020. Trong năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 có tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, tác động nhất định đến an ninh, trật tự xã hội, nhưng với sự tập trung, nỗ lực, quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của UBND thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững, ổn định.

Công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật được tập trung chỉ đạo; ngành Công an mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tình hình an ninh, trật tự xã hội cơ bản được đảm bảo. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật nhìn chung cơ bản được kiểm soát, kiểm chế và kéo giảm¹. Công tác điều tra phá án đạt tỷ lệ cao². Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm

¹ Xảy ra 171 vụ PPHS, giảm 20 vụ (giảm 10,5%); số người chết giảm 11 (giảm 78,5%); số người bị thương tăng 12 (tăng 50%), trị giá tài sản thiệt hại tăng 15 tỷ đồng; giết người giảm 06 vụ (giảm 45,5%); trộm cắp tài sản giảm 25 vụ (giảm 23,4%).

² Đạt tỷ lệ 75,43%; trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra đạt 96,43%, án giết người làm rõ 100%, cố ý gây thương tích làm rõ 88,5%, án cướp giật tài sản làm rõ 62,5%, án trộm cắp tài sản làm rõ 65,8%.

pháp luật về ma túy tiếp tục được thực hiện quyết liệt³. Tai nạn giao thông được kiểm chế, giảm cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương⁴.

Công tác xây dựng chính quyền, công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ được thực hiện theo đúng quy định; các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ trên tất cả các nội dung.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được quan tâm; tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường việc đối thoại trực tiếp với người dân, xử lý các kiến nghị của công dân⁵. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức.

2. Một số hạn chế, khó khăn

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với những đánh giá tình hình, những khó khăn, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đã được UBND Thành phố đề ra trong các báo cáo trình Kỳ họp lần này. Qua công tác giám sát, thẩm tra, Ban xin lưu ý một số vấn đề cụ thể như sau:

- Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, tính chất và hành vi vi phạm ngày càng tinh vi. Tội phạm cố ý gây thương tích, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có chiều hướng tăng⁶; tội phạm sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục xảy ra. Đặc biệt, đã xảy ra một số vụ án nghiêm trọng như giết người, xâm hại tình dục trẻ em, bắt giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ gây bức xúc dư luận. Đáng lo ngại hiện nay là tội phạm và vi phạm về ma túy phát hiện và xử lý ngày càng nhiều, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn⁷; số đối tượng nghiện ma túy ngày càng tăng trong khi công tác quản lý đối tượng nghiện ma túy hiệu quả không cao; nhiều đối tượng nghiện ma túy nhất là ma túy tổng hợp chưa được kiểm soát và là nguy cơ gia tăng các loại tội phạm hình sự. Các hoạt động liên quan đến cho vay nặng lãi, hoạt động “tín dụng đen” còn tiềm ẩn; vi phạm về kinh tế và môi trường tăng⁸; tệ nạn xã hội chưa giảm, trong đó hành vi

³ Bắt giữ 166 vụ/613 đối tượng, tăng 24 vụ, tăng 189 đối tượng.

⁴ Xây ra 56 vụ, làm chết 21 người, bị thương 60 người; số vụ giảm 10 (28/38), số người chết giảm 02 (11/13), số người bị thương giảm 15 (28/43).

⁵ Thành phố đã tiếp 170 lượt với 171 công dân với 170 vụ việc, giảm 191 vụ việc (170/361, giảm 47,1%); tiếp nhận 708 đơn, qua phân loại đã thụ lý 481 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (gồm 03 khiếu nại, 01 tố cáo và 477 kiến nghị), đã tiến hành giải quyết 459/481 đơn (gồm 03 khiếu nại, 01 tố cáo và 455 kiến nghị), đạt 95,4%.

⁶ Cố ý gây thương tích tăng 07 vụ (tăng 38,8%); cướp tài sản tăng 02 vụ (tăng 66,7%); lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 07 vụ (tăng 116,7%).

⁷ Phát hiện, bắt giữ 166 vụ/613 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, tăng 24 vụ, tăng 189 đối tượng so với cùng kỳ.

⁸ Phát hiện 43 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, trong đó có 01 vụ liên quan đến tham nhũng, 03 vụ liên quan đến cho vay nặng lãi; 40 vụ vi phạm trong lĩnh vực môi trường và 20 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (tăng 12 vụ so với cùng kỳ).

đánh bài ăn tiền xảy ra còn nhiều⁹... Qua đó cho thấy, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự cũng như hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật còn gặp khó khăn và có những mặt còn hạn chế:

- Việc thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính chưa mang lại kết quả như mong muốn; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ hồ sơ trả trễ hện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thành phố tuy có giảm nhưng chưa phản ánh đúng thực chất, số liệu hồ sơ trả trễ hện được thể hiện trên hệ thống chưa đồng bộ và thấp hơn nhiều so với số liệu hồ sơ thực tế trả trễ hện cho công dân nhất là các hồ sơ trong lĩnh vực đất đai; việc thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức đối với từng hồ sơ trễ hạn chưa đảm bảo theo quy định.. Công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính đôi lúc thiếu gắn kết, đồng bộ. Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Một số cơ quan, đơn vị chưa tích cực trong công tác tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; chưa có sự đầu tư, nghiên cứu hướng giải quyết dứt điểm vụ việc, việc tham mưu còn chung chung, gây khó khăn trong công tác chỉ đạo giải quyết dẫn đến có vụ việc còn kéo dài. Ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao; có vụ việc đã được cơ quan chức năng, đơn vị xem xét, giải quyết đảm bảo theo quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu nại, kiến nghị kéo dài.

- Hoạt động kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại tuy có cố gắng song tình trạng vi phạm trong các lĩnh vực buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm... vẫn còn xảy ra¹⁰.

II. BÁO CÁO CỦA VIỆN TRƯỞNG VKSND, CHÁNH ÁN TAND VÀ CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ

Trong năm 2020, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, các cơ quan tư pháp và Chi cục THADS Thành phố đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo và những đánh giá của Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND và Chi cục THADS Thành phố về kết quả công tác năm 2020.

⁹ Triệt phá 20 vụ - 77 đối tượng đánh bạc, khởi tố 10 vụ/35 bị can; xử lý hành chính 10 vụ/42 đối tượng; giải tán 01 nhóm đang chơi bầu cua, 1 nhóm chuẩn bị chợ gà; thu giữ 83.579.000 đồng tiền tang vật, 10 xe máy, 15 ĐTDĐ, 48 bộ bài tú lơ khơ. Ngoài ra phối hợp PC02 Công an tỉnh bắt 02 đối tượng đánh bạc qua mạng.

¹⁰ Đội Quản lý thị trường số 01 đã tiến hành kiểm tra 399 vụ việc, trong đó: số vụ việc không vi phạm là 142 vụ; số vụ việc vi phạm là 257 vụ (giảm 149 vụ việc so với cùng kỳ). Tổng số tiền thu phạt là: 2.069.200.000 đồng (tăng 457.598.500 đồng so với cùng kỳ năm 2019).

Công an Thành phố đã phát hiện 34 vụ, 39 đối tượng có hành vi vi phạm trong lĩnh vực gian lận thương mại và lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng. Khởi tố 06 vụ, 07 bị can về hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, tịch thu 478kg pháo các loại. Xử lý hành chính, tịch thu tang vật 11 vụ, 11 đối tượng, phạt tiền 45.700.000 đồng, thu giữ 09kg pháo và 100 viên pháo bi. Chuyển cơ quan khác xử lý: 17 vụ, 21 đối tượng, phạt tiền 123.000.000đồng; thu giữ 37m³ gỗ các loại, 16,5kg động vật rừng, 1.200 bao thuốc lá các loại, hơn 2.000 chiếc quần áo các loại.

